
สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๖ สมัยสามัยท่ัวไป 

วันศุกร์ท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
โดยสุพัตรา พรหมศร  

สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนัรัฐสภา 
การประชุมเริ่มในเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา 

ขึ้นบัลลังก์เปิดประชุมและได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเรื่อง การประชุม ฯเพื่อพิจารณาญัตติ
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหา
สําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ นั้น ในวันนี้ท่ีประชุม ฯจะมีการ
พิจารณาญัตตินี้ต้ังแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปและสําหรับในวันพุธท่ี ๒๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ จะมีการประชุมฯ เพื่อพิจารณาญัตตินี้ต่อเนื่องตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกาและ
ได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ ถ่ายทอดเสียงในครั้งนี้
ด้วยจนเสร็จสิ้นการประชุมโดยจะมีการยกเว้นการถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลา ๒๐.๐๐ – 
๒๐.๓๐ นาฬิกาโดยประมาณเพื่อเสนอข่าวในพระราชสํานัก รวมท้ังจะเสนอเหตุการณ์
และข่าวสารที่จําเป็นเพื่อแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบด้วย (ถ้ามี) 

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องด่วน ๒ เรื่องคือ 

๑. เลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ ๒๕๕๓ 
มาตรา ๗๐  

สําหรับการเลือกคณะกรรมการ ฯชุดนี้จากการเลือกตั้งเมื่อวันจันทร์ท่ี ๑๙ พฤศจิกายนที่
ผ่านมาโดยสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด ๖๗ คนที่ผ่านคุณสมบัติการเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภามาท้ังสิ้น ๑๐ คนจากจํานวนผู้มีคุณสมบัติ 
๔ ด้านปรากฎว่าบุคคลท่ีผ่านการคัดเลือกประกอบด้วย ด้านกิจการกระจายเสียง ได้แก่ 
พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และนางสาวลักษมี ศรีสม
เพ็ชร กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเชียงใหม่ หรือ กรอ.
เชียงใหม่, ด้านกิจการโทรทัศน์ ได้แก่ นายพิชัย อุตมาพินันท์ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
กฎหมายสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และพลเอกจิรเดช คชรัตน์ อดีตท่ีปรึกษา 
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กรรมการบริษัทกิจการโทรทัศน์กองทัพบก, ด้านกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ นายอนันต์ 
วรธิติพงศ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา สรรหา และนายอมรเทพ จิรัฐิติเจริญ นักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ นายพันธ์ศักด์ิ จันทร์
ปัญญา อนุกรรมการกิจการกระจายเสียง บริการธุรกิจ และนายประเสริฐ อภิปุญญา 
รองเลขาธิการกสทช.,และด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ได้แก่ พลเอก
บุณยวัจน์ เครือหงส์ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณกลาโหม และนายจเด็จ อินสว่าง 
อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยจาก ๑๐ คนดังกล่าวนี้ท่ีประชุมวุฒิสภา
จะต้องพิจารณาให้เหลือเพียง ๕ คนอีกครั้งหนึ่ง และในวันนี้ตามระเบียบวาระการ
ประชุมท่ีประชุมก็ได้กําหนดให้เลือกคณะกรรมการดังกล่าวนี้ แต่อย่างไรก็ตาม ตามมติ
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาเมื่อวันพุธท่ีผ่านมานายแพทย์เจตน์ ศิรธรา
นนท์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ได้แจ้งให้ท่ีประชุม ฯ
ทราบว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ
ขึ้นมาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม ของผู้ท่ีจะดํารง
ตําแหน่งดังกล่าวก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกให้เหลือ ๕ คนในที่ประชุมวุฒิสภา     

       ภายหลังแจ้งให้ท่ีประชุมทราบแล้วสมาชิก ฯ ก็ได้มีการอภิปรายทั้งเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วยกับการที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมาตรวจสอบก่อน โดยสมาชิก ฯ 
บางคนอภิปรายว่า การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสทช.นั้น ขณะนี้
มีกสทช.มีภาระหน้าท่ีขององค์กรที่รับผิดชอบในงานกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่สําคัญหลายเรื่อง ดังนั้นควรที่จะมีคณะกรรมการ
ดังกล่าวหรือซุปเปอร์บอร์ดท่ีจะเลือกครั้งนี้ในที่ประชุมวุฒิสภาโดยเร็วเพื่อไปตรวจสอบ
ความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

ในที่สุดเมื่ออภิปรายแสดงเหตุผลพอสมควรของสมาชิก ฯท่ีเห็นด้วยและไม่เห็น
ด้วยในการที่จะให้ต้ังคณะกรรมาธิการ ฯขึ้นมาตรวจสอบหรือให้มีการเลือกตั้งให้เหลือ ๕ 
คนในการประชุมครั้งนี้ 

ท่ีประชุมจึงได้ลงมติ โดยผลการลงมติปรากฏว่า ท่ีประชุม ฯเห็นชอบให้มีการตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญ ฯ จํานวน ๒๕ คนเพื่อทําหน้าท่ีตรวจสอบประวัติ ความ 
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ประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของคณะกรรมดังกล่าว ฯโดยกําหนดการ
ดําเนินการทั้งสิ้น ๓๐ วัน 

จากนั้นที่ประชุม ฯ ได้พิจารณาในวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
ในส่วนของรายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯวุฒิสภา จํานวน ๕ ฉบับท่ีมี
การศึกษาเสร็จสิ้นแล้วและนํามาเสนอให้ท่ีประชุมวุฒิสภาทราบและเห็นชอบและส่งไป
ยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรายงานในฉบับต่าง ๆเพื่อนําไป
ดําเนินการในการปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป โดยรายงาน ๕ ฉบับท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาคือ 

- รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่ อง  การส่ ง เสริม เกษตรแปรรูปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ: กรณีข้าว ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และ
อุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 

-รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การศึกษาและตรวจสอบทรัพย์สินของรัฐใน
สัญญาสัมปทานโทรคมนาคม ซึ่งคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
สื่อสารและโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 

- รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง GDP ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
ของเศรษฐกิจไทยแค่ไหน 

-รายงานการพิจารณาศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤตอุทกภัย ซึ่ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การฟื้นฟูวิกฤติอุทกภัยพิจารณาเสร็จ
แล้ว  

-รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและ
ข้อเสนอด้านยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ซึ่งคณะกรรมาธิการการ
เศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 

รายงานทั้ง ๕ ฉบับนี้ภายหลังตัวแทนคณะกรรมาธิการ ฯท้ัง ๕ คณะได้เสนอ
รายละเอียดของรายงานให้ท่ีประชุม ฯทราบแล้ว ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อรายงาน
ทุกฉบับและจะได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดําเนินการ
ในทางปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลในแนวทางการศึกษาของคณะกรรมาธิการ ฯ แต่ละ
คณะต่อไป 
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๒. พิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริง
หรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๖๑ โดยเริ่มพิจารณาญัตติแรกซึ่งเสนอโดย
นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา กับคณะ และนาย 
วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา 

นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ได้มีการกล่าวอภิปรายเปิดใน
รายละเอียดของญัตตินี้ว่า โครงการรับจํานําข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลมีความไม่โปร่งใส 
และมีข้อเสีย คือ 1. โครงการไม่ได้ช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ท่ีควรจะช่วยเหลือมากที่สุด 
เช่น พื้นที่ภาคอีสานซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง ในหลายพื้นที่จนไม่สามารถเกี่ยวข้าวนาปี 
เพื่อเข้าสู่โครงการรับจํานําได้ จึงทําให้ชาวนาพื้นที่ดังกล่าวมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น แต่ทว่า
โครงการรับจํานําข้าวนั้นกลับสร้างผลประโยชน์มากมายให้กับชาวนาในพื้นที่ภาคกลาง   
๒. กระบวนการขายข้าวในโครงการรับจํานําท่ีไม่ได้รับการเปิดเผยปริมาณขายข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ ซึ่งมีการระบุมีการขายข้าวหลายสิบล้านตัน มูลค่าหลายแสนล้านบาท 
หน่วยงานเกี่ยวข้องยังระบุว่าสัญญานั้นเป็นความลับ ตนเชื่อว่ากรณีท่ีมีการปกปิด
ดังกล่าวส่อที่จะผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาให้รัฐ ซึ่งประเด็นนี้ตนจะได้ร่วม
ทํางานกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบต่อไป  
๓. ความสามารถในการขายข้าวโดยกระทรวงพาณิชย์ตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น  
๔. การที่รัฐบาลไม่ทําบัญชีกําไร-ขาดทุนให้ชัดเจน หากรัฐบาลทําโครงการดังกล่าวต่อไป
อาจทําให้เกิดความเสี่ยงเรื่องหนี้สาธารณะโดยแนะนําให้ปรับยุทธศาสตร์ขายข้าว ไม่ต้อง
คิดว่าจะเป็นผู้ส่งออกที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก แต่ให้เปลี่ยนยุทธศาสตร์มาคิดใหม่ว่า จะทํา
อย่างไรให้ชาวนาปลูกข้าวได้มีคุณภาพและหันมาช่วยเหลือชาวนารายย่อยในภาคอีสาน
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ขอให้ควบคุมขนาดของโครงการ ให้จํากัดขนาดโครงการโดย
คํานึงถึงการระบายข้าวออกไปและต้องเริ่มเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ ส่วน
การแก้ไขปัญหาในระยะยาวแนะนําให้ตรวจสอบจากบัญชีธ.ก.ส.ซึ่งจะทําให้สามารถ
จําแนกชาวนารายย่อยได้ชัดเจน 

จากนั้นนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา กล่าวเปิดญัตติใน
ประเด็นการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองว่า รัฐบาล 
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ได้แถลงนโยบายไว้ในการประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ท่ีรัฐสภาว่า 
นโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย ๓ ประการคือ เพื่อนําประเทศไปสู่โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจท่ีสมดุลและเข้มแข็ง เพื่อนําประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์
และอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกัน และเพื่อนําประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า ๑ ปีท่ีผ่านมา รัฐบาลนี้ยังไม่
สามารถดําเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาข้างต้นอย่างเต็มท่ี  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตร การรับจํานําข้าว เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีท่ี
จะช่วยยกระดับราคาข้าวและช่วยให้ชาวนามีรายได้ดีขึ้น ถือว่าเป็นความสําเร็จของ
รัฐบาล แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการดําเนินการที่ไม่โปร่งใส ซึ่งรัฐบาลต้องหาคําตอบว่าจะทํา
โครงการนี้ในระยะยาวได้หรือไม่ เนื่องจากรัฐบาลไม่มีเงินเข้าไปอุดหนุน และความ
โปร่งใสในการให้ข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็น รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการน้ํา ซึ่งแม้รัฐสภาจะ
ได้อนุมัติเงินกู้ถึงจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ก็ยังไม่สามารถดําเนินการและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆได้ 

จากน้ันสมาชิก ฯ ได้มีการอภิปรายในรายละเอียดของญัตติในประเด็นและให้
ข้อสังเกตรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นในส่วนปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ รัฐบาลควร
ลดปัญหานี้โดยเฉพาะเรื่องข่าวกรองและการข่าวต่างๆ ต้องทําให้มีประสิทธิภาพมากกว่า
นี้ เรื่องยุทธศาสตร์และงบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีการใช้จ่ายมากเกินไป
แต่ไม่ได้ช่วยทําให้ปัญหาของภาคใต้ลดน้อยลง อีกท้ังการที่รัฐบาลไม่มีบุคคลท่ีลงไปดูแล 
ปัญหาภาคใต้อย่างจริงจัง อยากให้มีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหลายคนลงไปกํากับดูแล
โดยตรง และถ้าหากไม่ได้ก็ควรจะต้องหาคนที่มีความสามารถลงไปแทน ซึ่งเชื่อว่าจะ
ช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้นได้ในระดับหนึ่ง 

 ส่วนปัญหาภัยแล้งนั้นสมาชิก ฯอภิปรายให้ข้อสังเกตว่าควรที่จะต้องเข้าไปดูแล
เรื่องการปล่อยน้ํา จัดสรรน้ําให้ท่ัวถงทุกพื้นที่ ท่ีได้รับความเดือดร้อน โดยเสนอให้
นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งลงไปยังพื้นที่ต่างๆ ซึ่งหากประชาชนทําการเกษตรไม่ได้ก็ต้อง
ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานหาอาชีพเสริมไว้รองรับด้วย 

  ด้านการสร้างความปรองดองของคนในชาตินั้น สมาชิก ฯอภิปรายแสดงความ
เป็นห่วงว่ารัฐบาลยังไม่สามารถทําให้เกิดได้สมบูรณ์ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความ
ปรองดองอย่างมีประสิทธิภาพได้จึงอยากให้รัฐบาลเร่งสร้างความปรองดองให้ได้ภายใน  
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๑ ปีจากนี้ไป ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทําได้ เพราะรัฐบาลมีมวลชนและวิธีการที่เป็นของรัฐบาลที่
ได้มีการนําเสนอมาเป็นระยะอยู่แล้ว  

 สําหรับเรื่องการประกาศใช้พระราชบัญญัติความม่ันคงนั้น ถือว่ารัฐบาลทําได้ดี 
ซึ่งถ้ารัฐบาลต้องการจะแก้ไขปัญหาก็อยากจะให้เชิญแกนนํามาพูดคุยในรัฐสภามากกว่า 
เพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหาบ้านเมืองร่วมกันดีกว่า สําหรับอีกหนึ่งประเด็นที่อภิปรายกัน
พอสมควรคือ การเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนในหลาย ๆด้านของไทยโดยเฉพาะ
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่ไทยเรารู้สึกว่าจะเป็นอันดับท้าย ๆในกลุ่มประเทศ
อาเซียนที่รณรงค์ให้สามารถพูดและใช้ในการสื่อสารได้จึงอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจ
มากข้ึน รวมทั้งอภิปรายแสดงความเป็นห่วงในสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ 
และสถานการณ์ภาคใต้ในการดูแลของรัฐบาลที่สถานการณ์ดูเหมือนจะไม่ลดความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน 

ภายหลังการอภิปรายนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ตอบชี้แจงต่อญัตติในการอภิปรายทั่วไปจํานวน 2 
ญัตติ คือ กรณีการรับจํานําข้าวทุกเมล็ด และปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อว่า
จะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง โดยยืนยันว่า นายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญการ
อภิปรายของวุฒิสภา แต่เนื่องจากติดภารกิจจึงไม่สามารถมาร่วมรับฟังได้ รอง
นายกรัฐมนตรีย้ําว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ําในสังคมด้วยการดูแลผู้มีรายได้
น้อย โดยเฉพาะเกษตรกรจะดูแลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่ยอมรับว่าในประเด็นปัญหา
คอร์รัปชั่นที่ เป็นปัญหาที่ มีมานานนั้น การแก้ไขต้องใช้ระยะเวลา ซึ่งรัฐบาลให้
ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวเช่นเดียวกับการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในประเทศ 
ท่ีนายกรัฐมนตรีกําชับอย่างยิ่งให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงมุ่งมั่นทํางาน โดยเน้นย้ําให้มีการ
อธิบายการทํางานของรัฐบาลมากกว่าการสร้างความขัดแย้งในการโต้เถียงกันและต้อง
ดําเนินงานด้วยความระมัดระวัง สําหรับกรณีการตรวจสอบการทุจริตการจํานําข้าวนั้น 
เชื่อว่ามีการทุจริตจริง แต่เป็นในระดับปฏิบัติการ ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าจะสามารถดูแลและ
จับกุมผู้กระทําความผิดได้ เพื่อให้กลไกการบริหารงานมีความโปร่งใสแน่นอน ส่วนกรณี
ท่ีสมาชิกวุฒิสภาเป็นห่วงว่าจะสามารถขายข้าวได้และขาดทุนหรือไม่นั้นได้กล่าวชี้แจงว่า 
การประกันรายได้ท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดก่อนไม่เพียงพอต่อต้นทุน รัฐบาลจึงใช้
วิธีการรับจํานํา โดยให้ราคา ๑๕,๐๐๐ บาทต่อตัน แต่เมื่อวัดค่าความชื้นแล้วเกินจากที่
กําหนดไว้จึงจําเป็นต้องตัดทอนราคาลง ซึ่งรัฐบาลพยายามจําหน่ายข้าวเพื่อควบคุม 
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วงเงินรวมให้อยู่ในกรอบ เพื่อเป็นการควบคุมหนี้สาธารณะด้วยและย้ําว่า รัฐบาลมั่นใจ
จะสามารถดูแลการรับจํานําข้าวให้มีคุณภาพให้ได้มากท่ีสุด  

ด้านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงหลักการการรับ
จํานําข้าวว่า โครงการนี้รัฐบาลต้องการให้ชาวนามีชีวิตที่ดีขึ้น รัฐบาลเห็นว่าสินค้าเมื่อ
ผลิตเก็บเกี่ยวแล้วควรได้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยหลังจากที่ได้ดําเนิน
โครงการนี้ มีการรับจํานําข้าวเข้ามาล้านกว่าตัน ใช้งบประมาณกว่า ๓ แสนล้านบาท 
และในหลักของการกําหนดราคาไม่จะเป็นสินค้าเกษตรตัวใดก็แล้วแต่กรณีกําหนดราคา
รับจํานําให้สูงกว่าราคาตลาดเพราะว่าเนื่องจากไม่อยากให้มีการกดราคาให้ตํ่ากว่าราคา
ท่ีซื้อขายในตลาด 

สําหรับในช่วงท้ายของการประชุมวันนี้ นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา
แบบสรรหา ได้ลุกขึ้นหารือต่อที่ประชุมวุฒิสภาถึงการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์
สยาม ในวันพรุ่งนี้ว่า เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แต่ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะ
เจ้าหน้าท่ีตํารวจไปสกัดกั้น ให้หยุดขนย้ายประชาชน โดยเฉพาะที่จังหวัดแห่งหนึ่งทาง
ภาคอีสาน ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งขนส่งจังหวัด ให้ระงับการขนส่งคนเข้ามาท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยข่มขู่ว่าจะมีการถอนใบอนุญาตขนส่ง และยังมีการตรวจค้นจับ
ประชาชนตรวจปัสสาวะ ซึ่งจะทําให้ปัญหาบานปลาย กลายเป็นดาวกระจายจนรัฐบาล
คุมไม่ได้ รัฐบาลไม่ควรทําตัวเป็นกระต่ายต่ืนตูมเกินเหตุ และขอให้นายณัฐวุฒิไป
ตรวจสอบการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดคนดังกล่าวด้วย และทางด้าน นางตรึงใจ 
บูรณะสมภพ สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาก็อภิปรายว่า ขณะนี้เจ้าหน้าท่ีตํารวจมาปิด
ถนน ซึ่งขัดกับหลักประชาธิปไตยท่ีให้ประชาชนชุมนุมได้โดยสงบ หากภาพปรากฏไปทั่ว
โลกจะถือว่าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจมาก 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่าการชุมนุมครั้ง
นี้ท่ีจะเกิดขึ้น ยืนยันว่าการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธถือว่า เป็นเสรีภาพของประชาชน
และฐานะเป็นผู้เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เข้าใจแลเห็นว่า ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมจะออกมา
ชุมนุมโดยสงบแต่ไปปิดกันก็จะไม่เห็นด้วย พร้อมรับปากว่าจะไปตรวจสอบเรื่องที่นาย
สมชายได้เป็นห่วงต่อผู้ท่ีมาร่วมชุมนุมครั้งนี้ถูกปิดกั้นเสรีภาพในการเดินทาง แต่ต้อง
ยอมรับว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นที่จับตามองของทุกฝ่าย หากการชุมนุมเป็นไปโดยสงบ 
ปราศจากอาวุธ ถือเป็นเสรีภาพ โดยรัฐบาลจะอํานวยความสะดวกอย่างเต็มท่ี จะไม่ใช้
กําลังเข้าไปสกัดกั้น หรือใช้กําลังปราบปรามม็อบ แต่หากมีการใช้กําลังปราบปรามตนจะ 
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ลุกขึ้นคัดค้านการกระทําของรัฐบาลเอง แต่เป้าหมายการชุมนุม หลายคนเป็นห่วงว่าจะ
เกินไปกว่าความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ 

จากน้ัน ในเวลา ๑๘.๒๐ นาฬิกา นางพรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา รอง
ประธานวุฒิสภา คนที่ 2 ซึ่งทําหน้าท่ีประธานในที่ประชุม ได้สั่งพักการประชุม หลังจาก
ท่ีใช้เวลาในการอภิปรายต่อญัตติการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางในนานกว่า 5 ชั่วโมง และนัด
ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ ๒๘ พ.ย. เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา โดยมี สมาชิกวุฒิสภาที่ยัง
ไม่ได้อภิปรายในญัตติดังกล่าวจํานวนทั้งสิ้น ๓๑ คน 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 


